

# อัมรินทร์ พลาซ่า ชวนเด็กๆ สานฝันสู่เส้นทางศิลปิน 3 มิติมืออาชีพ ใน “Amarin 3D Art Workshop by Chey”



งานอาร์ตสไตล์ 3 มิติ หรือ ภาพวาดที่ให้ความรู้สึกเสมือนจริง กำลังเป็นที่นิยมไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ซึ่งนอกจากจะมีความสวยงาม ยังสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนดูให้มีส่วนร่วมในภาพนั้นได้อย่างสนุกสนาน โดยเฉพาะเด็กๆ ที่สามารถสร้างสรรค์และแต่งแต้มความรู้สึกประกอบแสดงท่าทางเล่นกับภาพตามใจคิด ซึ่งจะเป็นเรื่องที่น่าสนุกมากกว่านี้ ถ้าเหล่าเด็กน้อยจะได้มาลองสวมบทบาทของศิลปิน 3 มิติ และเป็นผู้ถ่ายทอดภาพ 3 มิติที่อยู่ในจินตนาการของพวกเขาให้โลกได้รับรู้



นางสาวอภิญญา เกิดศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า กล่าวว่า “จากการได้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดแคมเปญศิลปะสตรีทอาร์ตสุดยิ่งใหญ่อย่าง Living Art Festival 2014 @Ratchaprasong ซึ่งนอกจากศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า จะได้ร่วมสนับสนุนพื้นที่ด้านหน้าศูนย์การค้า ให้เป็นพื้นที่การจัดแสดงผลงานภาพศิลปะแบบ 3 มิติแล้ว ทางศูนย์การค้า ยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการต่อยอดงานศิลปะรูปแบบ 3 มิติ ไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชน จึงนับเป็นครั้งแรกของการจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปงานอาร์ต 3 มิติ “Amarin 3D Art Workshop by Chey” สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 7-15 ปี เพื่อร่วมสร้างศิลปิน 3 มิติตัวน้อยให้ได้เรียนรู้เทคนิคการสร้างภาพ 3 มิติพร้อมแสดงออกถึงจินตนาการของพวกเขา ซึ่งได้ศิลปินมือฉมังอย่างคุณ เช ขวาลา ศิลปินสตรีทอาร์ตผู้เชี่ยวชาญด้านการวาดภาพสามมิติ และเป็นเจ้าของผลงานศิลปะ 3 มิติด้านหน้าศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า มาเป็นคุณครูสอนน้องๆ แบบใกล้ชิดอีกด้วย”

คุณเช ขวาลา ก้าวสู่บทบาทของศิลปินวาดภาพสามมิติได้จากความชื่นชอบในงานศิลปะตั้งแต่วัยเด็ก โดยได้ฝึกฝนและศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับศิลปะทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน จนกระทั่งได้มีโอกาสศึกษาการวาดภาพ 3 มิติจากการฝึกอบรมของกิจกรรม Chiangmai fest & Art on the street 2012 โดยศิลปินวาดภาพ 3 มิติระดับโลก “ฮวนเดรส เเวรา” (Juandrés Vera) ชาวเม็กซิโก ซึ่งครั้งนั้นเขาได้มีโอกาสร่วมสร้างสรรค์ผลงานวาดรูป 3 มิติของตนเอง นับเป็นการเริ่มต้นเส้นทางของศิลปินนักวาดภาพ 3 มิติ หลังจากนั้นเขาได้รับวาดภาพงานศิลปะแบบ 3 มิติอยู่ตลอด แต่ผลงานสร้างชื่อของเขาคือการได้เป็นศิลปินคนไทยเพียงหนึ่งเดียวที่ร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะใน Living Art Festival @Ratchaprasong ปี 2013 และ 2014

“สำหรับกิจกรรมเวิร์คช็อปในครั้งนี้ถือเป็นการปลูกฝังศิลปะแบบ 3 มิติ ให้แก่เด็กปฐมวัย ซึ่งผมเชื่อว่าสิ่งที่พวกเขาจะได้ นอกจากหลักการวาดภาพ 3 มิติ หรือการวาดภาพแบบปรากฏเหมือนจริง (Perspective) แล้ว ยังได้มุมมอง การสร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่ๆ และเพิ่มจินตนาการที่กว้างไกล อีกทั้งไม่จำกัดกับรูปแบบงานศิลปะแบบเดิมๆ ซึ่งสิ่ง ที่ผมได้นำมาถ่ายทอดในวันนี้ แม้ว่าจะเป็นความรู้พื้นฐาน แต่สำหรับน้องๆ ที่มีความสนใจและตั้งใจจริง หมั่นเรียนรู้ และฝึกฝนต่อเนื่อง การจะก้าวสู่ตำแหน่งศิลปิน 3 มิติแถวหน้าของเมืองไทย ก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอน”  
**คุณเช ชวาลา** กล่าวถึงภาพรวมของร่วมการเวิร์คช็อปในครั้งนี้

เทคนิคง่ายๆ ในการสร้างภาพ 3 มิติ 1.กำหนดจุดรวมสายตาบริเวณด้านล่างของภาพ (Perspective) 2.ใช้เชือกติด บริเวณจุดรวมสายตาเพื่อสะดวกต่อการวาดเส้น เพราะปลายเส้นมีติ๊กทุกเส้นจะมารวมอยู่ที่จุดรวมสายตา 3. กำหนดขอบเขตของภาพที่ต้องการจะวาด เช่น ขอบพื้น หรือขอบดิน เป็นต้น ตามลักษณะที่ต้องการ 4.สร้างมิติลึก ให้กับภาพ โดยใช้เชือกเป็นแนวสายตาในการลากเส้นขึ้นไปตามขอบเขตของภาพเป็นแนวทะแยงซ้ายและขวา 5.ลง สีให้มีน้ำหนักของแสงเงา จะทำให้ภาพดูมีความลึกยิ่งขึ้น

สำหรับน้องๆ ที่ไม่ได้ร่วมกิจกรรมนี้ไม่ต้องเสียใจ เพราะโอกาสดีๆ ยังมีมาอีกเสมอ โดยสามารถติดตาม กิจกรรมต่างๆ ของทางศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า ได้ที่ [www.amarinplaza.com](http://www.amarinplaza.com)